

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### CFRESH – ตามมาอย่างต่อเนื่อง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในวีสัจหัว...

ก็กล่าวอยู่เป็นเนื้อหาๆ ว่า เวลาเล่นหุ้น ถ้าไม่อยากตื่นต้น หรือ สลลลลเวลาหุ้นขึ้นกันทั้งกระดานเวลามีเรื่องอะไรดีๆ หรือ มีเรื่องร้ายๆ ในตลาดเกิดขึ้น ก็ต้องมีหุ้นอะไร ที่อยู่ในพอร์ตเกินความจำเป็น... แต่ละรอบนั้น อาจจะมีหุ้นในพอร์ตประมาณ 5-7 ตัว เหนือเมฆกว่ามาก หรือเริ่มจะหนักเกินไปสำหรับพอร์ตเก็งกำไรแล้วละนะ แม้ว่าเงินจะยังเหลือ ที่จะซื้อตัวอื่นๆ ได้อีกก็ตามที แต่เงินที่เหลือที่นั่น เหนือเมฆว่า ควรจะเอาไปแก้ไขการผิดพลาดของหุ้นที่มีอยู่ ถ้าหุ้นเหล่านั้น ยังอยู่ในวีสัจ ที่ยังขึ้นได้ หรือ อยู่ในวีสัจที่แก็กได้... ถ้าถ้าผิดเงื่อนไข ก็อย่างที่ว่า กันแล้วนะครับ นอกจากจะไม่แก้ไข ก็อาจจะตัดทิ้งไปเสียด้วยซ้ำ ดังนั้น ในส่วนตัวแล้ว ถ้าเป็นพอร์ตเก็งกำไร หรือ พอร์ตเล่นสั้นเล่นรอบนั้น เหนือเมฆอยากจะมีหุ้นแค่ 3-5 ตัว ไม่เกินนี้ จะเป็นอะไรที่บริหารความเสี่ยงง่าย และรวดเร็วทันกมทันใจ และอีกอย่างหนึ่ง ที่เหนือเมฆกล่าวบ่อยๆ ก็เรื่องของ การ รู้ซากรู้เรา นั่นแปลว่า หุ้นที่จะเอาเข้าพอร์ตเก็งกำไร บางครั้งก็ไม่ใช่หุ้นตัวไหนๆ ก็ได้ ที่กำลังจะวิ่ง หรือ จะต้องตามทุกตัวที่เป็นหุ้นเก็งกำไร... หุ้นใน List อาจจะมี แค่ 20-30 ตัวเท่านั้น ที่เราเฝ้าตามอย่างต่อเนื่อง จะแยกเป็นหุ้นใหญ่ หุ้นกลาง และ หุ้นเล็ก ไว้ด้วยก็ได้นะ แล้วเวลาลาดมาเป็นรอบๆ นั้น หุ้นอาจจะมีอาการหมุนเวียนกันขึ้นมาเอง เราแค่เฝ้าดูอาการหุ้นของเราที่ ตามมาอย่างต่อเนื่องนั้น ถึงเวลาหรือยัง... ก็มาจากสัญญาณทางเทคนิคนั้นแหละครับ อย่าง CFRESH เนี่ย การแกว่งตัวที่ผ่านมา เราเห็นๆ อยู่แล้วว่า แกว่งตัวอย่างไร แล้วตรงไหนที่เราพร้อมจะเก็งกำไรได้แล้ว

#### ดูตามเกม...

เล่นให้อึดอดมานานพอๆ แต่จริงๆ แล้ว การเล่นแบบนี้ อาจทำให้เรามั่นใจ ได้เหมือนกันว่า แนวโน้มน่าจะออกทางดีๆ ได้ แล้วถ้าถึงรอบขึ้นจริง อาจจะแรง และไม่ต้องการหนักก็ได้

แนวรับ : ... 4.00-3.90 **ไม่ควรลงต่ำกว่า 3.80 อีก**

เป้าหมาย : ... 4.80-5.00 **แต่เก็งกำไรเล่นรอบระยะสั้น**

Price Chart...(CFRESH)



#### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CFRESH...** ก็อย่างที่กล่าว การเฝ้าตาม มาอย่างต่อเนื่อง เราเห็นการแกว่งตัวในกรอบที่เริ่มจะ แคบๆ ลงเรื่อยๆ หรือ จะเรียกว่า เราเริ่มเห็นแนวการจะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมนั่นเอง แล้วเราก็รอสัญญาณ ของการผ่านแนวต้านของกรอบสามเหลี่ยมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจริงๆ จะมากล่าวตอนนี้ มันก็ผ่านมาแล้วจริงๆ เรา จะต้องซื้อตอนราคาผ่าน 3.90 ขึ้นมาแล้วละ แต่ก็จะ ในเมื่อรูปแบบทางโครงสร้าง ยังมีแนวจะไปได้อีก เราแค่เล่นตามน้ำ แบบมีทางหนีไว้เพื่อพลาด แล้วถ้า จะเอาเป้าหมายกันยาวๆ ตามรูปแบบของ MA เลยนั่น จะมองระดับ 8+/- ไว้ด้วย ก็ไม่น่าผิดอะไรหรอกนะ เรียกว่าจะเก็งกำไร หรือ ลงทุนกินค่าใดๆ ด้วยก็ได้